

Nam Dong, ngày 04 tháng 9 năm 2021

DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

Kính thưa: Toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường, quý bậc phụ huynh cùng với hơn 1.100 em học sinh thân mến!

Trong không khí cả nước đang náo nức bước vào năm học mới và chào mừng ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, hôm nay ngày 05/9/2021, Trường THPT Phan Bội Châu, long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với hình thức trực tuyến.

Xin kính chúc quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Kính thưa quý vị, Năm học 2020–2021 đã khép lại, nhưng chúng ta vẫn không quên tự hào về những thành tích mà Trường THPT Phan Bội Châu đã đạt được. Đó vừa là sự ghi nhận cho một hành trình nỗ lực không mệt mỏi, vừa là động lực để năm học này chúng ta cố gắng nhiều hơn nữa. Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến, bởi đó, một ngôi trường dù còn non trẻ, hay đã rắn rỏi bản lĩnh đều tự viết nên một dòng lịch sử cho riêng mình. Với chủ đề “*Thử thách-Kiến tạo-Thành công*”, năm học 2021–2022 sẽ là năm ngành giáo dục tập trung hướng đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, về “*Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực, phát triển con người*” và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 với chủ đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”

Chúng ta đang đứng trước yêu cầu của thời đại, thời đại công nghệ 4.0. Đổi mới giáo dục là mệnh lệnh của cuộc sống. Vị thế của nhà trường không cho phép chúng ta bình chân được, nhưng sự chuẩn mực cũng không cho phép chúng ta vội vã. Vì vậy, hơn lúc nào hết, đây là lúc cần thiết tập trung trí tuệ để tìm hướng đi đúng đắn cho nhà trường và đóng góp cho sự phát triển giáo dục tỉnh nhà. Chính vì lẽ đó, ngày khai trường là cơ hội để mỗi chúng ta thể hiện niềm vui và sự kì vọng, vào một ngôi trường đã và đang vượt qua muôn nỗi thăng trầm để làm nên giá trị của nó. Vì cuộc đời là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ làm nên kì tích, tôi tin rằng đội ngũ giáo viên trong nhà trường, quý phụ huynh và nhân dân địa phương sẽ đồng lòng với mục tiêu giáo dục của nhà trường, để đào tạo các em học sinh trở thành những công dân toàn cầu, đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, phát triển giáo dục đồng hành với cuộc chiến đầy lùi đại dịch Covid -19 với phương châm “*dừng đến trường nhưng không dừng học*”.

Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo!

Sự nghiệp trồng người của chúng ta càng trưởng thành, thì thách thức đối với chúng ta càng lớn hơn nữa. Đặc biệt, khi ngành giáo dục hiện nay đang đứng trước những đổi mới táo bạo nhằm phát triển năng lực tự học và hình thành tư duy sáng tạo cho học sinh. Đổi mới để có một ngành giáo dục hoàn thiện và thiết thực hơn, để

không trở nên cũ kỹ và tụt hậu. Hơn bao giờ hết, thách thức lớn hơn cả là mỗi thầy cô phải luôn tự đổi thay chính mình, vượt qua những giới hạn mà chính chúng ta đã tạo ra để củng cố niềm tin của học sinh và tiếp tục khẳng định nhà giáo là “*Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý*”. Nếu chúng ta không tiếp tục làm mới bản thân, chúng ta có thể sẽ dừng lại hoặc chúng ta sẽ lùi lại phía sau. Thực tế đã chứng minh rằng, không có một trường học nào tự nhiên đạt chất lượng mà không trải qua lao động gian khổ. Tôi mong các thầy, các cô vượt qua mọi khó khăn, đừng để cái khó, cái thiếu gặm dần những khát vọng chân chính của mình. Giáo trình chỉ là nguyên liệu cần thiết ở mức độ nào đó nhưng sự nồng nàn của các thầy cô mới là chất liệu thắp lên ngọn lửa đam mê tri thức ở các em bởi “*Người thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng*”. Hãy luôn là người chèo đò vững vàng trên dòng sông tri thức nhiều bão tố!

Năm học 2021-2022, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn toàn lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2026, đây cũng là năm tiền đề cho sự đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông, tiến tới thay đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023, đây là năm mà trường chúng ta tròn 15 năm tuổi. Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên ngành giáo dục nói chung và trường THPT Phan Bội Châu nói riêng thực hiện việc Khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến.

Chúng tôi hy vọng quý phụ huynh sẽ tin tưởng vào chiến lược của nhà trường và chia sẻ những khó khăn thử thách với nhà trường nói riêng, ngành giáo dục nói chung, khi con em mình bắt đầu làm quen với một hình thức học mới, mà bản thân bố mẹ các em chưa từng trải nghiệm để có thể hỗ trợ cho các con. Thầy mong rằng các em học sinh hãy chủ động hơn nữa trong việc lĩnh hội tri thức, hãy sẵn sàng để đón nhận mọi sự thay đổi để làm mới mình và trưởng thành hơn mỗi ngày. Mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày bình an. Thầy tin rằng mỗi giờ học online sẽ là một giờ học chất lượng và khoa học, để khi trở lại học trực tiếp chúng ta không mất thời gian cho những bài học đã qua. Có được như vậy thì cả thầy và trò cần phải quyết tâm làm việc và học tập nghiêm túc.

Thầy biết vẫn còn rất nhiều khó khăn như: gia đình không đủ máy tính hay điện thoại thông minh...cho các con cùng học online, mạng internet nhiều khi quá tải, đường truyền kém chất lượng... nhất là với những e đang ở trong vùng dịch (hay đang trong thời gian tự cách li), thầy mong các em hãy bình tĩnh, tự tin vừa bảo vệ sức khỏe của mình, gia đình và xã hội, vừa sắp xếp thời gian hợp lí để cùng các bạn học tập. Khó khăn vẫn còn đó, nhưng thầy tin chúng ta sẽ khắc phục được và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cuối cùng, xin chúc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.100 học sinh nhà trường bước vào năm học mới đạt nhiều thắng lợi mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra!

Tôi xin tuyên bố: ***Khai giảng năm học mới 2021 – 2022!***

HIỆU TRƯỞNG

Vương Xuân Trung